

กรม.เคาะงบ6.5พันล.อุ้มชาวไร่อ้อย เป็นปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ขัดWTO

ผู้จัดการรายวัน360 - "อุตตม" เผย กรม.เคาะอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือชาวไร่อ้อยผ่าน ธ.ก.ส.วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นอีกตันละ 50 บาท หลังราคาอ้อยขึ้นต้นปี 61/62 ตกต่ำตามทิศทางตลาดโลก ขณะเดียวกัน ยังมีอีกส่วนจากเงินกท.เพิ่มให้อีกตันละ 70 บาท ยืนยันไม่ขัดหลัก WTO

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ (10 ต.ค.) ได้เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพื่อเป็นปัจจัยด้านการผลิตเพิ่มขึ้น ในการช่วยบรรเทาผลกระทบราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2561/62 ที่คำนวณเบื้องต้นอยู่เพียงตันละ 680 บาท ถือเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาปกติเฉลี่ยควรจะอยู่ระดับตันละ 900-1,000 บาท เนื่องจากราคาอ้อยโลกตกต่ำต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมา

สำหรับกรอบวงเงินช่วยเหลือจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้งบประมาณช่วยเหลือจ่ายให้ชาวไร่อ้อยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวนจากผลผลิตตันละ 50 บาทโดยเป็นการนำไปเป็นปัจจัยการผลิตเพิ่ม โดยจะจ่ายให้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 5,000 ตัน หรือไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย ส่วนที่ 2 เงินสะสมของชาวไร่อ้อยจ่ายจากโรงงานโดยตรงให้กับชาวไร่อ้อยผ่านกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ซึ่งเป็นเงินสะสมจากส่วนต่างราคาน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศ อีกตันละ 70 บาท รวมทั้ง 2 ส่วน ชาวไร่อ้อยจะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกตันละ 120 บาท โดยการจ่ายเงินจะสามารถดำเนินการได้โดยใช้งบประมาณปี 2562 คาดว่าเงินจะถึงมือชาวไร่อ้อยปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

"เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทั้ง 2 ส่วน ส่วนแรกใช้งบประมาณภาครัฐประมาณ 6,500 ล้านบาท คาดว่าครอบคลุมผลผลิตชาวไร่อ้อยที่ 130 ล้านตัน ส่วนโรงงานจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าการให้เงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามกรอบองค์การการค้าโลก (WTO)" นายนาธิปกกล่าว

นายนาธิปก อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวว่าการที่รัฐบาลช่วยเหลือครั้งนี้จะทำให้สภาพคล่องของชาวไร่อ้อยดีขึ้นเพราะยอมรับว่าราคาอ้อยค่อนข้างตกต่ำมากเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาและแม้ว่าจะจะไม่ถึงราคาที่ชาวไร่ต้องการที่ 900 บาทต่อตันเพราะเป็นราคาที่คุ้มทุนแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย

"เมื่อรัฐให้วงเงินแค่นี้ก็ถือว่าก็ยังดีเมื่อรวมแล้วเราก็จะได้เงินค่าอ้อย 800 บาทก็ยังพอรับได้ถ้าไม่มีเข้ามาก็คงจะลำบากกว่า ซึ่งยอมรับว่าขณะนี้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ได้ลอยตัวราคาแล้วเป็นช่วงที่ตลาดโลกตกต่ำต่อเนื่องโดยล่าสุดราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเริ่มขยับเล็กน้อยมาอยู่ระดับ 12 เซนต์ต่อปอนด์เพราะบราซิลได้นำอ้อยไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นหลังราคาน้ำมันปรับตัวสูง" นายนาธิปกกล่าว.